

# Dân hiến “tấc vàng”

KỶ 2: NIỀM TIN THEO ĐẢNG



Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái.

**G**ải phóng mặt bằng (GPMB) vốn là công việc khó, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề phức tạp, khó lường. Do đó, cần kiên trì, khéo léo, nhất là phải phát huy vai trò tiên phong đi đầu của đảng viên để dân tin Đảng, làm theo Đảng. Vận dụng cách làm này, nhiều địa phương trong tỉnh đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

## Hết việc chứ không hết giờ

Ít có dự án mà tốc độ GPMB lại nhanh và nhận được sự đồng thuận cao của người dân như dự án khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Thái Thụy). Chỉ sau hơn 1 năm đã cơ bản hoàn thành bàn giao gần 600ha phục vụ phát triển KCN. Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình tháng 5/2022, sau khi khảo sát thực tế Khu kinh

tế Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao đồng thời cho rằng công tác GPMB KCN Liên Hà Thái cần phải được tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân rộng ra các dự án khác.

Bằng cách nào huyện Thái Thụy nhận được sự đồng thuận cao của người dân? Bởi, người dân không chỉ bàn giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp mà ngay cả phần đất nghĩa trang - nơi yên nghỉ của tổ tiên họ hàng trăm năm nay cũng được di dời đến nơi mới. Để hiểu rõ hơn cách làm của huyện Thái Thụy, chúng tôi đã về xã Thụy Liên, nơi “ý Đảng hòa chung lòng dân”.

Câu chuyện đến từ GPMB, tái định cư cho người sống đã khó nhưng đối với xã Thụy Liên lại càng khó khăn hơn nhiều khi phải giải quyết việc di dời, “tái định cư” cho người đã khuất. “Không làm, không nghe” - đó là câu trả lời của nhiều

người dân khi xã bắt tay vào việc tuyên truyền, vận động họ di chuyển mộ, di dời nghĩa trang. Vì đây là công việc đồng thuận đến yếu tố tâm linh, đến tập tục, đến văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tác động đến tâm lý, tư tưởng của từng hộ gia đình và cả dòng họ.

Khó là vậy song chỉ sau 1 tháng, xã Thụy Liên đã hoàn thành việc di chuyển trên 600 ngôi mộ có chủ, gần 1.000 ngôi mộ vô danh, nhiều ngôi mộ có niên đại gần 300 năm ở 3 nghĩa trang và hàng chục gò mả để quy tập về nghĩa trang tập trung. Tại sao nhân dân lại thay đổi tư duy, suy nghĩ, đồng thuận nhanh như vậy? Bà Đặng Thị Diệu Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Nghĩa, xã Thụy Liên chia sẻ: Khi có chủ trương di chuyển các phần mộ khu nghĩa trang Con Chép lên chỗ mới để phục vụ GPMB KCN Liên Hà Thái lúc đầu vô cùng khó khăn, nhân dân không đồng ý. Sau khi họp Chi

ủy, Chi bộ mở rộng tới tất cả các ban, ngành, đoàn thể và tuyên truyền các đồng chí đảng viên tiếp tục vận động con cháu, người thân trong gia đình, dòng họ, các thành viên Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn chia nhóm nhỏ đến từng nhà vận động, không kể ngày đêm. Có khi gặp ngay giữa đường cũng vận động. “Mua dăm thối lâu”, thấu hiểu sự chân tình của cán bộ, đặc biệt là thấy rõ được chủ trương của Đảng, Nhà nước khi di chuyển các ngôi mộ từ nơi cũ ứng trũng, đường sá đi lại khó khăn đến nơi mới với khu đất sạch, thuận lợi đi lại, hạ tầng được đầu tư đồng bộ nên đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ sau 7 ngày tuyên truyền, vận động, thôn Đoàn Nghĩa đã hoàn thành di chuyển hơn 200 ngôi mộ ra khu nghĩa trang mới.

Khi được hỏi vì sao ông cũng như bà con nhân dân đồng thuận di chuyển phần mộ, ông Giang Văn Long, thôn Đoàn Nghĩa, xã Thụy Liên cho biết: Chuyển mộ phần là lĩnh vực tâm linh không chỉ của gia đình mà còn của cả họ tộc. Nên để người dân chúng tôi đồng thuận ngay thì chưa nhưng khi các đồng chí lãnh đạo xã, đặc biệt là cơ sở thôn ngày đêm đến với dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân. Khi người dân đã hiểu, đã thông, thấy việc làm của Đảng, Nhà nước là hợp tình, hợp lý nên nhân dân đồng thuận rất nhanh. Chúng tôi rất mừng là từ khi chuyển các cụ ra nơi mới, gần 1 năm nay chưa có gia đình nào trong thôn phản ánh vấn đề gì liên quan đến mộ phần, tâm linh.

Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Với diện tích và khối lượng công việc GPMB rất lớn, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Hàng tuần, UBND huyện đều tổ chức họp đánh giá kết quả, tiến độ, nắm bắt

khó khăn, vướng mắc, kịp thời bàn giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm đúng tiến độ GPMB theo kế hoạch. Theo ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên, một trong những thành công trong công tác GPMB tại địa phương phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đi sâu, đi sát của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện. UBND huyện đã thành lập các tổ công tác phụ trách tới từng thôn, có đơn vị thôn khó khăn nhất thì đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trực tiếp làm tổ trưởng. Hơn 1 năm qua, cán bộ xã Thụy Liên cũng như các tổ công tác, các phòng, ban, ngành của huyện không có thứ bảy, chủ nhật, không có nghỉ lễ; họp đêm, làm ngày, làm song việc này chuyển thôn này chuyển thôn khác, chưa xong chưa nghỉ.

## Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

Những năm gần đây, huyện Tiên Hải đã tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về phát triển hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác. Sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan chức năng, sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB và việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đã cho “quả ngọt”.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có chiều dài 17,8km, từ ngã tư Trại Diêm đến khu du lịch Côn Vàng đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Để có được tuyến đường đẹp, khang trang, hiện đại là sự đồng thuận trong công tác GPMB của mỗi người dân nơi tuyến đường đi qua. Ông Trương Văn Chỉ, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết: Tuyến đường 221A qua địa bàn xã có 130 hộ phải GPMB, trong đó 90% là hộ theo đạo Thiên chúa. Để sớm có mặt bằng sạch, việc nắm bắt tình hình, tư

tưởng, nguyện vọng của người dân phải đi trước một bước. Xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp tới từng thôn kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các linh mục để các các linh mục rao giảng vào những tuần của bà con giáo dân đi lễ về lợi ích mà tuyến đường mang lại cho đời sống của nhân dân. Đồng thời, vận động đảng viên gương mẫu đi đầu trong công tác GPMB từ những ngày đầu kiểm đếm, nhận phương án bồi thường và đất tái định cư, bàn giao mặt bằng để nhân dân thực sự tin tưởng “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Với sự chủ động vào cuộc, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà nên dù chưa có phương án đền bù, GPMB đối với đất ở, chưa được nhận tiền đền bù nhưng các gia đình rất đồng thuận tạo điều kiện cho đơn vị thi công để tuyến đường sớm hoàn thành. Bà Trần Thị Yên, Bí thư Chi bộ thôn Việt Hùng, xã Nam Trung bộc bạch: Bản thân là một đảng viên có đạo, chúng tôi thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, vì vậy Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, thuyết phục từng hộ dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa “ý Đảng và lòng dân”. Dù chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ GPMB nhưng nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình đã xây dựng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với bà Cao Thị Bông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Lịch (Kiến Xương), những ngày tham gia cùng cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất GPMB đường 219 đã để lại trong bà nhiều cảm xúc, tình cảm của chính người dân quê hương - nơi bà đang sinh sống. Tuyến đường qua địa bàn xã dài 5km, 139 gia đình có đất ở bị ảnh hưởng bởi việc nâng

**Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà**

UBND huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là cơ sở để triển khai GPMB, đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư khiếu nại. Để cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, nhất là việc gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đặc biệt, công khai, minh bạch thông tin đối với người dân; bảo đảm dân chủ, kỷ cương trong công tác GPMB.

**Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Đông Hưng**

Tại những vị trí khó khăn, nếu còn vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện để thành lập tổ tuyên truyền, vận động, không kể ngày đêm, bất cứ lúc nào các hộ dân có ở nhà là tới tuyên truyền nên nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Nhờ đó mà từ năm 2019 đến nay không có đơn thư khiếu nại về GPMB.

**Đảng viên Ngô Thiết Mã, xã Quang Lịch (Kiến Xương)**

Chủ trương của nhà nước đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông tôi thấy rất hợp lòng dân, do vậy bản thân mình phải gương mẫu, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, đặt lợi ích của tập thể lên trên. Gia đình tôi tự nguyện hiến đất, đường vào đầu thôn thì hiến đất đến đấy.

*Phỏng vấn ngày 15/8/2022*

cấp đường. Để người dân hiểu, sớm đồng thuận hiến đất làm đường, hàng ngày cán bộ xã, thôn chia nhau đến từng hộ còn vướng mắc để lắng nghe, vận động, tuyên truyền, giải thích. “Mua dăm thối lâu”, 100% hộ dân đã đồng thuận và ký vào đơn xin hiến đất làm đường. Đặc biệt, gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn, thôn Tả Phụ, xã Hồng Thái còn tự nguyện phá dỡ nhà cửa, các công trình và hiến 27m<sup>2</sup> đất ở với trị giá trên 400 triệu đồng để mở rộng đường ĐT.457. Chia sẻ về việc làm này, đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Ngôi nhà cổ có

tuổi thọ hơn 100 năm của gia đình là nơi thờ cúng tổ tiên, trong đó có mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sĩ nên gia đình tôi rất băn khoăn, trăn trở. Nhưng để mở rộng con đường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như ghi nhận sự tận tâm, tận tình vì công việc chung của các đồng chí cán bộ xã, thôn nhiều lần tới nhà động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, chúng tôi tự nguyện phá dỡ nhà cửa, công đầu, bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ.

*(còn nữa)*  
**NHÓM PHỎNG VIÊN**

**Đ**i dọc các xã trong huyện, chúng tôi được hòa mình vào không khí ngày mùa rộn rã ở khắp các cánh đồng. Ngay từ sáng sớm, người dân đã khẩn trương ra đồng, ai cũng hăng say đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Đưa tay quyết những giọt mồ hôi ngang trán, bà Phạm Thị Thanh Thủy, xã Thái Hưng hồ hởi: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu lúa, chủ yếu sử dụng giống TBR225, BC15. Do chăm bón đúng quy trình nên cây lúa phát triển tốt, năng suất ước đạt gần 2,5 tạ/sào, các giống này đều cho chất lượng gạo ngon, giá trị kinh tế cao. Năm nay, tuy khó khăn đầu vụ do thời tiết nhưng đến giai đoạn trổ bông, làm đồng thời tiết ủng hộ nên lúa ít bị sâu bệnh, bông lúa to, tỷ lệ hạt lép thấp. Hiện nay, giá thị trường giống TBR225 là 7.500 đồng/kg, cao hơn năm 2021.

Đang kéo những bao thóc nặng từ đồng về nhà, mồ hôi thấm lưng áo nhưng bà Nguyễn Thị Bé, thôn Việt Yên 3, xã Diệp Nông vẫn hào hứng trò chuyện rôm rả về năng suất lúa mùa. Bà cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 7 sào, đến nay đã thu hoạch xong. Năm nay lúa tốt, hạt chắc, mỗi sào cho thu hoạch trên 2 tạ. Như vậy, công sức bỏ ra trong mấy tháng cấy cày, chăm sóc của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tại xã Tân Lễ, sức nóng ngày mùa cũng đang lan tỏa khắp nơi. Đây là thời gian cao điểm của sản xuất nông nghiệp nên nông dân trong xã và các xã lân cận đều đổ về đây để thu hoạch lúa. Đến nay toàn xã đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Một số giống lúa như BC15, Thiên ưu, VN20 cho

# HƯNG HÀ Thêm một mùa vàng bội thu

Sau vụ lúa xuân thắng lợi, nông dân huyện Hưng Hà tiếp tục có thêm vụ lúa mùa bội thu với năng suất trung bình ước đạt gần 61 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2021. Đặc biệt, giá lúa năm nay giữ ở mức cao nên bà con rất phấn khởi.



Nông dân huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.

để ra. Vụ mùa năm 2022, xã Tân Lễ gieo cấy 170ha, trong đó 100% diện tích được cấy bằng giống lúa thuần. Ông Trần Ngọc Vó, Giám đốc HTX DVNN Tân Lễ cho biết: Chúng tôi đã huy động 10 máy gặt của bà con trong xã và các vùng lân cận để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Đến nay toàn xã đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Một số giống lúa như BC15, Thiên ưu, VN20 cho

năng suất khá cao, gần 2,5 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2021. Để có được kết quả trên, ngay từ đầu vụ chúng tôi đã hướng dẫn xã viên thực hiện tốt công tác làm đất, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón và nước phục vụ sản xuất. Ông Hà Duy Tận, chủ máy gặt tại xã Tân Lễ cho biết: Những ngày gần đây trời liên tục có mưa lớn nên việc thu hoạch gặp khó khăn; nhưng cứ ngọt mùa là

bà con lại tranh thủ ra đồng để thu hoạch chứ không đợi nắng hắt theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Chúng tôi cố gắng thu hoạch nhanh gọn cho bà con để tránh ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa mùa. Vụ mùa năm 2022, huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.500ha lúa, trong đó nhóm giống lúa có năng suất cao như Thiên ưu 8, BC15, TBR1, TBR225,

VN20 đạt gần 65% diện tích. Trong quá trình gieo cấy, nông dân trong huyện đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất như thực hiện phương pháp gieo mạ khay, cấy máy, thu hoạch bằng máy nên đã rút ngắn được thời gian và công lao động. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1.500ha lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt gần 61 tạ/ha. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Qua đánh giá tại các cánh đồng, chúng tôi cho rằng đây là một vụ mùa thắng lợi, năng suất lúa ở các địa phương trong toàn huyện tương đối đồng đều, không có sự chênh lệch lớn. Thành công của vụ mùa là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng từ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất và sự nỗ lực của người dân. Mùa vàng bội thu, mùa của ấm no đã làm cho đời sống của người nông dân được nâng lên, kinh tế - xã hội địa phương thêm phần khởi sắc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nông dân Hưng Hà sẵn sàng bước vào vụ sản xuất mới với kỳ vọng thắng lợi mới nhằm giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế.

**THANH THÚY**

## Nuôi tôm thẻ chân trắng vụ thu đông - những vấn đề kỹ thuật cần quan tâm

- 1. Chuẩn bị ao nuôi**  
Ao có diện tích từ 1.000 - 3.000m<sup>2</sup>, được lót bạt hoặc bê tông hóa, có lắp đặt hệ thống xi-phông đáy. Do nuôi vụ thu đông chủ yếu trong nhà bạt kín gió, cần phải tăng cường hơn hệ thống sục khí đáy và quạt nước để bảo đảm hàm lượng oxy đầy đủ.
- 2. Con giống và thức ăn**  
- Thời gian thả giống từ tháng 8 - 10 âm lịch, tức là vào khoảng tháng 9 - 11 dương lịch nhằm thu hoạch trước tết để bán được giá cao.  
- Mật độ giống thả phụ thuộc vào điều kiện ao nuôi, trang thiết bị phụ trợ, đặc biệt là kinh nghiệm và kỹ thuật của người nuôi, mật độ thường dao động từ 150 - 250 con/m<sup>2</sup>, tôm giống được mua tại cơ sở được phép sản xuất theo quy định của ngành thủy sản, khỏe mạnh, cỡ tối thiểu P12 trở lên, được cơ quan thú y cấp giấy kiểm dịch và được xét nghiệm âm tính với các bệnh trong danh mục các bệnh bắt buộc do cơ quan chuyên môn cấp.  
- Thức ăn tôm thẻ chân trắng được mua có nguồn gốc rõ ràng, yêu cầu tỷ lệ đạm 32 - 38%, lipid 4 - 6%, độ ẩm <11%, bảo đảm chất lượng theo quy định, tiêu chuẩn thức ăn thủy sản. Ngoài ra, bổ sung khoáng, vitamin C, E, dầu mỡ.
- 3. Quản lý môi trường ao nuôi và phòng bệnh**  
Đường chế phẩm sinh học để quản lý môi trường nước được sản xuất EM2 từ EM gốc. Cách làm như sau:  
- Nguyên liệu: 1 lít mật đường + 1 lít EM gốc + 45 - 50 lít nước ngọt sạch khuẩn + 2kg thức ăn số 0 + 10g muối ăn.  
- Cách tiến hành: Cho vào thùng ủ kín 5 - 7 ngày.  
- Cách sử dụng: Chế phẩm EM2 được sử dụng định kỳ 3 - 7 ngày/lần tùy theo điều kiện màu nước ao nuôi để bón, liều lượng 50 lít EM2/1.000m<sup>2</sup> nước.  
- Định kỳ dùng Iotdin phòng bệnh 20 ngày/lần vào những tháng đầu, sau giảm 15 ngày/lần. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  
- Dùng chế phẩm sinh học bổn định kỳ 5 - 7 ngày/lần để gây màu nước và phân hủy khí độc.
- Chú ý:**  
- Nếu dùng chế phẩm sinh học thì không dùng Iotdin và các chất diệt khuẩn khác.  
- Trong quá trình nuôi cần thường xuyên kiểm tra, tránh trường hợp rách bạt khi gió to. Một yếu tố quan trọng khi nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt là cần chuẩn bị nhiều thiết bị quạt nước và thời gian chạy quạt phải bảo đảm cung cấp đủ oxy trong quá trình nuôi. Trong trường hợp cần thiết có thể dùng oxy già (H2O2) hòa nước tạt đều xuống ao.

**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH**